

Số: 3456 /VNNIC

V/v xây dựng hiện diện trực tuyến
tin cậy gắn tên miền quốc gia ".vn"
và các dịch vụ số cho sinh viên.

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Ban Lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng.

Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC) có chức năng quản lý và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet ở Việt Nam bao gồm tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà trường.

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, việc xây dựng thương hiệu trực tuyến tin cậy cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên không gian mạng là vô cùng quan trọng. Tên miền quốc gia ".vn" gắn với các dịch vụ số (website/email) chính là giải pháp giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện được việc đó; qua đó góp phần xây dựng sự hiện diện của Việt Nam trên Internet, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Ngày 21/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 826/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt "**Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia ".vn"** (Gọi tắt là **Chương trình Hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn"**).

Chương trình đã đưa ra 02 chính sách đột phá: (1) miễn phí 2 năm tên miền và các dịch vụ số đi kèm (email/website) đối với tên miền "biz.vn" dành doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 01 năm và cho các hộ kinh doanh cá thể; (2) miễn phí 2 năm tên miền và các dịch vụ số đi kèm (email/website) đối với tên miền "id.vn" cho thanh niên trong độ tuổi từ đủ 18-23 tuổi.

Chương trình giúp sinh viên nâng cao kỹ năng số, tiếp cận sử dụng website, email riêng gắn với tên miền ".vn" riêng của mình để phục vụ cho các hoạt động học tập, khởi nghiệp, làm CV online... Từ đó, sinh viên có thể phát triển thương hiệu cá nhân, tạo ra các sản phẩm sáng tạo, tham gia vào các hoạt động kinh tế số và thương mại điện tử... Đồng thời thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của sinh viên giúp các em chuẩn bị tốt hơn cho hành trình phát triển bản thân trong thời đại số.

Ngày 25/9/2025, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chính thức tổ chức Lễ phát động **Chương trình Hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn" dành cho đoàn viên, thanh niên trên toàn quốc** với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của hơn

25.000 đoàn viên thanh niên, cụ thể hóa bằng 02 cuộc thi thiết kế website với chủ đề: **“Tuổi trẻ sáng tạo - Dành cho cơ sở Đoàn”** và **“Nhật ký thanh niên - Dành cho Đoàn viên, thanh niên”**. Cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2024, với tổng trị giá giải thưởng lên tới 200.000.000 đồng. Thông tin chi tiết và hướng dẫn đăng ký tham gia thi tại đường dẫn: <https://sangtaoweb.doanthanhnien.vn/>.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi để các bạn sinh viên thể hiện khả năng sáng tạo, kỹ năng thiết kế web và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn mà còn là dịp để sinh viên tiếp cận, sử dụng và phát huy tối đa lợi ích từ tên miền quốc gia ".vn" cùng các dịch vụ số mang lại. Đây cũng là cơ hội để nhà trường lan tỏa thông tin và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia, góp phần phát triển thương hiệu cá nhân sinh viên và xây dựng hình ảnh nhà trường trên môi trường số.

Với ý nghĩa đó, Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Trường quan tâm, phối hợp với chúng tôi trong việc triển khai chương trình Hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn"⁽¹⁾, đồng thời phổ biến rộng rãi thông tin về chương trình và cuộc thi⁽²⁾ tới các sinh viên của Trường. Sự hưởng ứng của sinh viên sẽ là thúc đẩy phong trào ứng dụng công nghệ số và xây dựng sự hiện diện trực tuyến gắn với tên miền quốc gia ".vn".

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, quý nhà trường vui lòng liên hệ với đồng chí Lưu Thị Thu Trang, Phòng Phát triển Dịch vụ, Trung tâm Internet Việt Nam (Email: tranglth@vnnic.vn; Số điện thoại: 0972890057).

Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Quý Trường.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CN Đà Nẵng, CN HCM (để ph/h);
- HT-QLTN;
- Lưu: VT, PTDV (500b).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Thắng

¹ Link website: <https://hiendienonline.vnnic.vn/>

² Link website cuộc thi: <https://sangtaoweb.doanthanhnien.vn/>.